

Học khu Thống nhất Oakland

THÔNG BÁO BUỔI HỌP LIÊN QUAN TỚI BÁO CÁO ĐỦ SÁCH GIÁO KHOA HAY TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHO NĂM HỌC 2008-2009

Đối với tất cả những ai quan tâm, xin lưu ý rằng vào ngày 8 tháng 10, 2008, Học khu Thống nhất Oakland, ở một buổi họp thường kỳ của Tổng quản trị học khu và/hay Hội đồng Giáo dục Học khu, sẽ tổ chức một buổi họp báo cáo đủ sách giáo khoa hay tài liệu giảng dạy cho năm học 2008-2009.

Buổi công bố sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 10, 2008 lúc 6:00 giờ tối hay sớm như có thể được ngay sau đó trong Board Room, tòa nhà Paul Robeson, OUSD, 1025 Second Avenue, Oakland, California 94606. Mục đích buổi công bố là để cho Tổng quản trị và/hay Hội đồng giáo dục xác định bằng văn bản xem coi mỗi học sinh ở mỗi trường trong học khu có đủ sách giáo khoa dùng hay tài liệu học tập hay cả hai thứ, mà điều này ăn khớp với tiêu chuẩn nội dung, chiếu theo Bộ luật Giáo dục, đoạn 60605 trong tất cả những môn học sau đây, phù hợp với nội dung và chu kỳ của khuôn khổ học trình được Hội đồng Giáo dục tiểu bang áp dụng.

Toán; Khoa học; Sử-Khoa học xã hội; và Anh-Ngữ văn, kể cả phần Phát triển Anh ngữ của chương trình áp dụng.

Tổng quản trị và/hay Hội đồng, ở buổi công bố, cũng sẽ xác định bằng văn bản xem coi mỗi học sinh ghi danh vào lớp ngoại ngữ hay y tế có đủ sách giáo khoa hay tài liệu giảng dạy hay không vì điều này phù hợp với nội dung và chu kỳ của các khuôn khổ học trình được Hội đồng giáo dục tiểu bang áp dụng cho những môn trên. Ở buổi họp, Tổng quản trị/Hội đồng sẽ xác định thêm bằng văn bản việc các thiết bị khoa học của phòng thí nghiệm dành cho các lớp học có thí nghiệm khoa học từ lớp 9 tới lớp 12 hiện đang có sẵn để sử dụng.

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh, giáo viên, thành viên cộng đồng nào quan tâm tới công việc của

học khu và các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn tham dự buổi công bố này.

Bộ luật Giáo dục California, đoạn 60119 yêu cầu Hội đồng Quản trị Học khu Oakland (“Board”) tổ chức hàng năm một buổi công bố, đặc biệt, để xác định việc đủ sách giáo khoa hay tài liệu giảng dạy cho mỗi học sinh trong mỗi trường hầu có đủ điều kiện nhận tiền cho mục đích này, có đề cập tới trong đoạn 2 của thông báo này. Điều khoản sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy hay thiết bị khoa học ghi trong đoạn 3 của thông báo này thì không phải là một điều kiện để nhận tiền cung cấp bởi Chương trình Khích lệ Sách Giáo khoa và tài liệu giảng dạy của học sinh.

Một bản Ghi nhớ của Hội đồng, sự Cam kết xác nhận số 0809-0047 và Báo cáo cập nhật về tình trạng tài liệu học tập chính, tháng 9, năm 2008 có sẵn để quý vị xem xét trước buổi công bố qua vi tính trong hành lang tầng 1, văn phòng của Hội đồng Giáo dục, phòng 108, OUSD, Tòa nhà Paul Robeson, 1025 2nd Avenue, Oakland, CA từ 9:00 a.m. tới 4:00 p.m. vào những ngày trong tuần và tại trang Web địa chỉ:

<http://webportal.ousd.k12.ca.us/WebItem.aspx?WebItemID=23&TabID=32> trước ngày 28 tháng 9, 2008

Edgar Rakestraw, Jr.
Thư ký Học khu
Học khu Thống nhất Oakland

